



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ ได้ดำเนินการประกาศ
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖
โดยดำเนินการรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
เข้ารับการคัดเลือกฯ ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ และขอแจ้งรายละเอียดให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
บุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด ดังนี้

๑. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก การตรวจสอบเอกสารตามที่มีผู้สมัครเข้ารับ
การคัดเลือกแจ้งและยื่นเอกสารไว้ในการสมัคร หากปรากฏภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่
กำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะไม่ได้รับการพิจารณาในการเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑

๒. กำหนดวัน เวลา การสอบ สถานที่ และการคัดเลือกฯ ณ ห้องประชุมล้านตอง (CM Area ๑
Studio) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่

การประเมินสมรรถนะ ที่ ๑

วัน เดือน ปี	หลักเกณฑ์การคัดเลือก	คะแนน เต็ม	วิธีการประเมิน
วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.	- การใช้โปรแกรม Microsoft Office - การร่างหนังสือราชการ - การค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆ - สอบพิมพ์ดีด (จับเวลา ๑๐ นาที)	๕๐	สอบปฏิบัติ
	รวม	๕๐	

การประเมินสมรรถนะ ที่ ๒

วัน เดือน ปี	หลักเกณฑ์การคัดเลือก	คะแนน เต็ม	วิธีการประเมิน
วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.	- พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน - พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ความสามารถ ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานใน ตำแหน่ง ทักษะ ทักษะบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ อารมณ์ ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ เป็นต้น	๕๐	สอบสัมภาษณ์
	รวม	๕๐	

ให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการศึกษาคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนดหากไม่ไปเข้ารับการศึกษาคัดเลือก
ตามกำหนดให้ถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายอนุกุล ศรีสมบัติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑

(แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖)

ที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๑	นางสาวอารีย์ ฐิติวรกิจกุลชัย	สอบคัดเลือกวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖
๒	๐๐๒	นางสาวณัฐนรี รักษาสิทธิ์	ณ ห้องประชุมล้านตอง (CM Area ๑ Studio)
๓	๐๐๓	นางสาวกัญญารัตน์ เวียงยา	สพป.เชียงใหม่ เขต ๑
			เวลารายงานตัวเวลา ๐๘.๓๐ น.

